

APCO ร่วมกับ มูลนิธิพอ จัดกิจกรรม “เพิ่มโอกาสชีวิตด้วยพลังภูมิคุ้มกัน” ปีที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กบ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร

[admin](#) 18 พฤศจิกายน 2024



บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ร่วมกับมูลนิธิพอ จัดกิจกรรม “เพิ่มโอกาสชีวิตด้วยพลังภูมิคุ้มกัน” เป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสิณี น้อยอินทร์เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ยโสธร โดยในปีี้ มูลนิธิพอ ได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO สำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษในการฟื้นฟูและบำบัดด้วยโปรแกรม ByeByeHIV

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา ประธานมูลนิธิพอ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสิณี น้อยอินทร์เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งก่อตั้งโดย ดร.สุธาสิณี น้อยอินทร์ หรือแม่ตัว ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล กว่า 100 คน โดย มูลนิธิพอ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ๆ เหล่านี้ จึงช่วยสร้างโอกาสในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างแข็งแรงและพร้อมเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคต

“นนท์” ผู้ดูแลเด็กๆในบ้านโฮมสแคว์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเล่าถึงประสบการณ์ว่า ก่อนหน้านี้ตนเองตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มากกว่า 5 ปี แต่หลังจากได้รับการฟื้นฟูด้วยผลิตภัณฑ์ของ APCO ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน รู้สึกสดชื่น มีพลังมากขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ ซึ่งแต่เดิมเคยอ่อนแรงและต้องหยุดพักเป็นระยะ ตนเองรู้สึกโชคดีที่ได้รู้จักนวัตกรรมเสริมภูมิคุ้มกันนี้ เพราะช่วยให้ชีวิตกลับมามีคุณภาพและเต็มไปด้วยพลังอีกครั้ง ปัจจุบันเขาหยุดใช้ยาได้และตรวจไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้วราวสี่เดือน หลังจากใช้นวัตกรรมของ APCO

นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในบ้านโฮมสแคว์รายแรกตรวจไม่พบเชื้อโดยไม่ต้องใช้ยาและมีสุขภาพแข็งแรง เป็นการ ByeByeHIV ได้สำเร็จ ทั้งนี้มีเด็กๆอีกหลายคนมีพัฒนาการไปในทางที่มีแนวโน้มจะตรวจไม่พบเชื้อภายในสี่ถึงหกเดือนข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้ยาเช่นกัน

ศ.ดร.พิเชษฐ ยังได้เน้นย้ำถึงการป้องกันไวรัสตับอักเสบบีว่า ไวรัสนี้สามารถติดเชื้อได้หลายทาง อาทิทางเพศสัมพันธ์ หรือโดยการติดต่อจากแม่สู่ลูกซึ่งเป็นทางติดต่อที่พบมากที่สุดและเป็นเหตุหลักของภาวะไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง การใช้เข็มฉีดยาหรือของมีคมร่วมกัน รวมถึงการได้รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส จึงควรใส่ใจเรื่องสุขอนามัยของเด็กๆ พร้อมเสริมว่าการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส ทั้งนี้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO “มังคุดเสริมฤทธิ์” ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่เด็กๆ ทำให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่ายและสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดี ไม่เฉพาะแต่เรื่องของไวรัสตับอักเสบท่อนั้น แต่ยังครอบคลุมถึงไวรัสชนิดร้ายแรงอื่นๆ อาทิ เชื้อเอชไอวี ฝีดาษลิง ภูเขาไฟ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และเนื้อร้าย เป็นต้น ดังนั้น จึงมั่นใจว่าเด็กๆบ้านโฮมสแคว์ ที่ประสบปัญหาสุขภาพ จะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน

“จากประสบการณ์ความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้เชื่อว่าเด็กและเยาวชนในบ้านโฮมสแคว์ทุกคนจะตอบรับกับ นวัตกรรม ByeByeHIV ผมจึงตั้งปณิธานว่าจะช่วยให้เด็กๆที่ประสบปัญหาการติดเชื้อที่บ้านโฮมสแคว์นี้ ByeByeHiv ให้ได้ทั้งหมดด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิพอ” ศ.ดร. พิเชษฐ กล่าวด้วยความมั่นใจ

แม่ตัว ดร.สุธาสิณี น้อยอินทร์ ประธานมูลนิธิสุธาสิณี น้อยอินทร์เพื่อเด็กและเยาวชน ได้กล่าวขอบคุณ ศ.ดร.พิเชษฐ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา และมูลนิธิพอ ที่ได้ให้การสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนบ้านโฮมสแคว์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของเด็กๆ ที่เห็นได้ชัดเจน เด็กทุกคนมีความสุข ร่าเริง และมี ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ แม่ตัวยังแสดงความหวังว่า เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้น จะสามารถดูแลตนเองครอบครัว และมีบทบาทในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ปิดท้าย ศ.ดร.พิเชษฐ และ รศ.อรุณี วิริยะจิตรา พร้อมคณะ ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ โดยจัดพิธีผูกข้อมือตามประเพณีอีสาน เพื่ออวยพรให้เกิดสิริมงคล พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่ของเด็กๆ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับความต้องการและความเหมาะสมของเด็กๆ ที่บ้านโฮมสแคว์ ในอนาคตต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด Hotline: 1154 โทร. 02 646 4800 www.byebyehiv.com

LINE: @apcofc